

# Tiền Hải Tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực nông nghiệp



Sử dụng pin năng lượng mặt trời góp phần tiết kiệm điện năng.

Hiện nay, việc tiết kiệm năng lượng không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là trách nhiệm của từng người, từng cá nhân trong xã hội. Để thực hiện tốt việc tiết kiệm năng lượng, huyện

Tiền Hải đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Vào thăm gia trại của gia đình chị Hoàng Thị Na, thôn Lương Điền, xã Đông

Cơ, chúng tôi được chứng kiến quy trình hoạt động của bể biogas tận dụng khí làm chất đốt mà gia đình xây dựng từ 10 năm trước. Chị Na cho biết, khi chưa có công trình này, tình trạng mất vệ sinh môi trường xung quanh khu vực chăn

nuôi thường xuyên diễn ra, gây khó chịu cho các hộ lân cận. Để không ảnh hưởng đến môi trường tại khu dân cư, chị Na đã đầu tư 12 triệu đồng để xây dựng bể biogas. Gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng ngày thải ra đủ lượng phân để cung cấp khí làm chất đốt đun nấu. Mô hình bể biogas của gia đình chị Na không chỉ bảo đảm vệ sinh môi trường mà mỗi tháng còn tiết kiệm trên 400.000 đồng tiền mua chất đốt. Còn đối với xã Nam Cường, để bảo đảm tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương rất chú trọng các giải pháp thiết thực xử lý chất thải chăn nuôi tại các khu dân cư. Thời gian qua, Nam Cường thường xuyên thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các hội nghị, lớp tập huấn, họp thôn, đồng thời tích cực vận động nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm cần xây dựng bể biogas để xử lý chất thải. Đẩy mạnh chuyển đổi từ chăn nuôi

nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi với quy mô hợp lý, phù hợp với quản lý và xử lý môi trường. Từ việc tuyên truyền hiệu quả, đến nay, các gia trại, trang trại tại địa phương thực hiện xây dựng bể biogas vừa không ảnh hưởng môi trường mà lại tận dụng được nguồn khí làm chất đốt. Nhiều mô hình chăn nuôi của nhân dân tiết kiệm năng lượng không gây ô nhiễm môi trường đã được xây dựng như: mô hình biogas cộng đồng từ các trang trại quy mô lớn, biogas dùng phế thải của trường mầm non, bình nước nóng năng lượng mặt trời, mô hình sử dụng pin năng lượng mặt trời... Hiện nay, Nam Cường đã có 70 hộ xây dựng, sử dụng hiệu quả bể biogas để phục vụ sinh hoạt, trong đó có 3 trang trại quy mô lớn cung cấp gas cho cụm dân cư; trên 10 hộ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và hàng trăm hộ sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng...

Thực hiện việc tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực nông nghiệp, Tiền Hải đã tích cực chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của địa phương và các cuộc họp nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với bảo vệ môi trường. Các

ban, ngành chuyên môn đã phối hợp với các địa phương tổ chức tư vấn, tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vận động nhân dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi khoa học. Khuyến cáo việc sử dụng các thiết bị dân dụng tiêu hao năng lượng ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, gây tác hại đến môi trường... Thông qua các hoạt động đã trang bị cho người dân kiến thức cơ bản về năng lượng, cách mua sắm các thiết bị sử dụng năng lượng thông thường trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng an toàn thiết bị tiêu thụ năng lượng. Ngoài ra, để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cần quy hoạch chuồng trại hợp lý, triệt để sử dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên khi thiết kế và xây dựng chuồng trại, hạn chế sử dụng các loại bóng đèn sợi đốt để chiếu sáng và sưởi ấm trong các trang trại chăn nuôi. Đồng thời, xây dựng và phát triển công trình, thiết bị kỹ thuật học (biogas) tại các hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi... Hiện nay, Tiền Hải có khoảng hơn 300 bể biogas xử lý chất thải chăn nuôi, trên 700 hộ lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời và hàng nghìn hộ dân sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường.

**MẠNH THẮNG**

## Quyên Phụ ớt được mùa, được giá

(nongnghiep.vn) Đến thời điểm hiện tại, gần 1.000ha ớt vụ đông của huyện Quyên Phụ (Thái Bình) đã có thể thu hoạch, sẵn sàng phục vụ cho thị trường trong nước cũng như thị trường Trung Quốc.



Về huyện Quyên Phụ vào thời điểm hiện tại, luôn bắt gặp hình ảnh những người dân địa phương đang thu hoạch ớt.



Một trong những yếu tố quan trọng để ớt được mùa là thời tiết rất thuận lợi.



Ớt sinh trưởng, phát triển tốt, quả không bị cháy, rất sai và đều.



Ông Nguyễn Đạt Khánh, Chủ tịch UBND xã Quyên Thọ cho biết diện tích đất trồng ớt tại địa phương là 40 - 45ha.



Vào lúc cao điểm, có những ngày một cơ sở thu mua ớt ở Quyên Phụ xuất kho 40 tấn ớt đi Trung Quốc.



Nếu có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng, việc xuất khẩu mặt hàng ớt cay sang thị trường Trung Quốc là việc hoàn toàn khả thi.

**TRẦN TUẤN**

Theo báo cáo của Ban ATGT huyện: Từ đầu năm đến cuối tháng 10/2019, toàn huyện xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, 5 người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 3 vụ tai nạn và giảm 3 người chết. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng...

Nhằm kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, từ đầu năm đến nay, các cấp, ban, ngành chức năng huyện đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn theo chỉ đạo của Ban ATGT huyện. Theo đó, các ngành, địa phương đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, phát thanh 1.324 buổi về các quy định của pháp luật với người dân; tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ tới các hộ dân sống ven các tuyến đường trên địa bàn. Đặc biệt, tổ chức các cuộc thi

## THÁI THỤY Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Từ đầu năm đến cuối tháng 10/2019, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Thái Thụy có những chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn và số người chết giảm so với cùng kỳ năm 2018.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

tim hiểu pháp luật về ATGT trong các nhà trường với sự tham gia của 12.691 học sinh khối THCS và 8.436

học sinh khối THPT. Ra quân giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, xử lý 356 trường hợp vi phạm,

cắt tỉa và chặt cây che khuất tầm nhìn 263 cây... Cùng với đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ

động, Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý 1.114 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 27 trường hợp, tạm giữ phương tiện 122 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 3 trường hợp, xử lý xe vận tải khách 5 trường hợp, tạm giữ 5 xe 3 bánh tự chế, gửi thông báo 585 trường hợp về địa phương nơi cư trú...

Theo nhận định của ngành chức năng huyện, từ nay đến cuối năm tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện thường diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông có nguy cơ tăng cao. Đây là dịp cao điểm của vận chuyển hàng hóa nên các vi phạm về chở quá tải trọng, chạy quá

tốc độ, một bộ phận người kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán xây ra phổ biến. Nhất là trong dịp nghỉ lễ, tết Nguyên đán thời điểm có số lượng người, phương tiện tham gia giao thông đông đúc, số lượng người uống rượu, bia khi lái xe cũng tăng cao so với các thời điểm khác trong năm. Theo ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Cảnh sát - Hạ tầng huyện: Mục tiêu Ban ATGT huyện đề ra trong những tháng cuối năm là tiếp tục giảm số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương và thiệt hại về tài sản do tai nạn giao thông; không để ứ đọng các phương tiện giao thông cục bộ diễn ra trong những ngày lễ, tết, lễ hội xuân... Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, Ban ATGT huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa...

**TRẦN TUẤN**

## Điểm tựa cho phụ nữ và trẻ em nghèo

Với những hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, hướng tới phụ nữ và trẻ em nghèo, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp thực sự trở thành chỗ dựa cho hội viên, phụ nữ nghèo với bất kỳ khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh đó là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng mái ấm tình thương, chăm lo phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở tất cả các cấp hội. Trên cơ sở rà soát các hộ phụ nữ chưa có nhà ở hoặc đang sống trong nhà dột nát, các cấp hội phụ nữ đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp chung tay xây dựng nhà cho phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà

ở. Chị Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Lăng (Tiền Hải) cho biết: Từ năm 2014 đến nay, Hội LHPN xã đã vận động, quyên góp xây dựng nhà mái ấm tình thương cho 3 chi trong xã với tổng số tiền quyên góp là 90 triệu đồng. Trong ngày khánh thành, hội cùng các ban, ngành, đoàn thể tặng nhiều vật dụng cần thiết cho chị em. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã đã quyên góp, giúp đỡ tiền, hiện vật, ngày công, con giống cho phụ nữ, học sinh trong xã có hoàn cảnh khó khăn.

Vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm nay, chị Ngô Thị Vy, thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng (Tiền Hải) được Hội LHPN xã tổ chức khánh thành nhà mái ấm tình thương dành cho mình. Chị Vy खुất động chia sẻ: Chúng tôi mất đã

lâu, con gái lấy chồng xa, sức khỏe của tôi cũng hạn chế. Tôi được Hội LHPN xã giúp đỡ xây nhà. Đây là mơ ước cả đời, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các cấp, các ngành, chị em phụ nữ trong xã và bà con đã giúp tôi xây dựng ngôi nhà.

Kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ hội viên lúc khó khăn và tạo điều kiện cho chị em vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững chính là phương châm hoạt động của các cấp hội. Trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo. Nhiều phong trào như: phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ giúp nhau thường xuyên, giúp nhau đỡ đần, xuất, giúp nhau có địa chỉ,

các mô hình: hũ gạo tình thương, cấp lá yêu thương, tiếp sức đến trường, tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế... tiếp tục được các cấp hội duy trì có hiệu quả. Chị Bùi Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: Mô hình cấp lá yêu thương được Hội LHPN xã triển khai từ năm 2017. Mỗi năm hội hỗ trợ 8 em học sinh với số tiền 250.000 đồng/tháng. Đến nay đã có 24 em học sinh được hỗ trợ hàng tháng với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

Việc làm đầy ý nghĩa nhân văn này của các cấp hội phụ nữ đã khơi dậy, thúc đẩy, tập hợp những tấm lòng nhân ái của các cán bộ, hội viên chung tay vì phụ nữ và trẻ em nghèo. Chị Hoàng Thị Dương, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Nhân, xã Tân Tiến (Hưng

Hà) là một trong những phụ nữ điển hình có tấm lòng thiện nguyện. Chị đã thành lập đội thiện nguyện, vận động mọi người quyên góp ủng hộ quần áo, vật phẩm và tiền để giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo trong huyện và đồng bào vùng sâu vùng xa bị ảnh hưởng của bão, lũ; vận động anh em, bạn bè và người thân ở nước ngoài gửi tiền về quê hương ủng hộ 56 triệu đồng xây nhà mái ấm tình thương cho chị Trần Thị Thúy, xã Thống Nhất (Hưng Hà). Hướng ứng phong trào xã hội hóa do Hội LHPN huyện phát động, chị đã vận động bạn bè hỗ trợ 8,5 triệu đồng, trong đó cá nhân chị Dương hỗ trợ 3 triệu đồng hỗ trợ hội viên nghèo đầu nối, sử dụng nước sạch. Chị còn vận động anh em bạn bè quyên góp hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Quang, thôn Phú Lạc, xã Minh Tân (Hưng Hà) bị tai nạn giao thông số tiền 11,5 triệu đồng. Chị Dương cho biết: Chỉ cần có lòng thiện,

cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn thì có sức mình góp sức, có tiền ít nhiều mình cứ góp. Bởi khi cùng chung tay sẽ tạo nên sức mạnh lớn, bớt một phần khó khăn, mang lại niềm

vui, hạnh phúc cho chị em không may mắn.

Sự đùm bọc, yêu thương của cán bộ, hội viên phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ các cấp thời gian qua đã giúp phụ nữ, trẻ em nghèo

có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn; qua đó góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội, thu hút ngày càng đông hội viên tham gia sinh hoạt.

**XUÂN PHƯƠNG**



Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội phụ nữ quan tâm. Trong ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức khám bệnh cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Vũ Phức.